

รับสมัครนักศึกษาสอบคัดเลือก ไปฝึกงานยังการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง มรท.จันทรเกษม กับ Budapest Business School Faculty of Commerce, Catering and Tourism

ติดต่อรับใบสมัครที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 20 ม.ค. 59 เวลา 08.30 - 16.30 น.

มาติดปีกอาชีพกันดีกว่า อบรม 2 อาชีพ ฟรี!!!



งานบริการ และสวัสดิการ กอ ก พ ฒ น า นักศึกษา เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และ

ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ **ในวันที่ 27 ม.ค. 59 อบรมการแต่งหน้าพื้นฐาน และ วันที่ 3 ก.พ. 59 อบรมการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ (ทรงเตี้ย)** รับจำนวน 15 คน ต่อ 1 การอบรม ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สนใจลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ งานบริการ และสวัสดิการ กอ ก พ ฒ น า นักศึกษา ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 20 ม.ค. 59 หรือสอบถามรายละเอียดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ 02-942-6900-99 ต่อ 1302, 1305 หรือ www.facebook.com/ChandraGuidance

เชิญร่วม พิธีเทศน์มหาชาติฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 20 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00-16.30 น.



>>> คว่าทองแดง

นางสาวจิระพัชร์ อินทร์คำ คว่าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท-หญิง นน.เกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ซึ่งเป็นเหรียญแรกให้แก่มหาวิทยาลัย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 รอบมหกรรม “กันเกราเกมส์” เมื่อวันที่ 9 - 18 ม.ค. 59 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เชิญชวนชาวจันทรเกษม ร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคนอื่น ๆ กันด้วยค่ะ



ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดอบรม 5 ภาษา ฟรี!!!

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชม.)
2. ภาษาขแมร์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชม.)
3. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (30 ชม.)
4. ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชม.)
5. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร (20 ชม.)



สนใจ...>>> สมัครด้วยตนเองเท่านั้น!!!

หลักฐานการสมัคร : สำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 29 ม.ค. 59 ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 29

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 942 6900-99 ต่อ 2917, 2019 และ 2920

ข้อคิดประจำกัณฑ์ และความเชื่อในแต่ละกัณฑ์!!!

กัณฑ์ที่ 7 มหาพน

ข้อคิด 1. ฉลาดแต่ขาดเฉลียว (มีปัญหาแต่ขาดสติ) ก็เสียทีพลาดทำได้ง่าย

2. สงสารฉิบหาย เชื่อง่ายเป็นทุกข์

3. คบคนให้ดูหน้า (หน้าตา หน้าที หน้าใจ) ซื่อผ้าให้ดูเนื้อ ซื่อเสือให้ดูลาย ซื่อไรให้ดูดิน จะได้ไม่ผิดพลาด

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์มหาพน จะได้สวยสมบัติในดาวดิงส์ เทวโลกนั้นแล้ว จะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคาร บริวารมาก มีอุทยานและสระโบกขรณีเป็นที่ประพาสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วย ศักดานาภาพเฟื่องฟูไปทั่วชมพูทวีปอีกจักได้เสวยอาหารทิพย์ เป็นนิตย์นรันดรฯ

กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร

ข้อคิด 1. พ่อแม่ทุกคนรักลูก เหมือนกันแต่เป็นห่วงไม่เหมือนกัน โดยห่วงหญิงมากกว่าชายเพราะหญิง ปกป้องตัวเองมากกว่า

2. วิสัยของผู้หญิงนั้น แม้จะมาก ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลดเปลื้อง ความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น แต่ไม่มีวันจะ สละลูกในไส้ให้แก่ผู้ใดได้

3. การเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ เป็นบันไดสู่ความสมหวัง

4. ทานอันยิ่งใหญ่มีกัณฑ์ชยธรรมแต่ผู้ชยธรรมมักตีตน

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาจรสวรรค์ ในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรย์มาอุบัติ ก็พบศาสนของพระองค์ จะได้ปฏิสนธิ ในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับตรับพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์แล้วบรรลุนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิกา ทั้ง 4 ด้วยบุญราศรีที่ได้อบรมไว

กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

ข้อคิด ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่ ลูกดีชื่นใจพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ำใจ รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รัก ห่วงใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง หวงอะไรเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้เพราะฉะนั้นไซ้ทั้งเป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกก็อนุโมทนา เทวดาก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญฯ

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใด ๆ ก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหนฯ

กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์ลักกบรรพ

ข้อคิด การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ขาดคนชมก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำดูจทองคำ แม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือกำบัง จะปิดทองหน้าพระหรือหลังพระ ก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง เข้าลัทธิขงจื้อว่า

ความ (ของ) ดีดีได้ดีเหมือนเพชรเหมือนทอง

ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง

ถึงใส่ใส่ตุ้ดุดุดุดุดุดุด

ก็มีวันปลั่งจะหลังจิ้งชู

การทำดีไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์ลักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ

กัณฑ์ที่ 11 มหาราช

ข้อคิด คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในทุกสถานชาติ เสี่ยงยังไฉไล เกิดเป็นหญิงชายต้องไว้ฝีมือ เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดี เกิดมาทั้งที่ควรสร้างดีให้ติดตนแล้วโลกจะไม่ลืม

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พันจากไอหะ ทั้งสิ้นอันมีกาโมหะ ภาโวหะ ทิฏฐิโหหะ อวิชโหหะ

กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์

ข้อคิด 1. จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา

2. การให้อภัยเป็นเพราะได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบลอยริ้วฉานสันติสุขย่อมเกิดแก่โลกและสังคม

3. ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา และการรู้จักปรับปรุงแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิต

ความเชื่อ ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะเป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแล

กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

ข้อคิด ผลแห่งความดีที่ทำไว้ ล้มฤทธิ์ผล

ความดีที่ทำไว้ ไม่หายสาบสูญ

พระบารมีที่บำเพ็ญครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๐ ทศ

ความดีที่ทำด้วยเจตนาเป็นกุศล ผู้คนย่อมมีโอกาสเข้าใจ

ความเชื่อ ผู้บูชานครกัณฑ์ จะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาณาญาณี ข้าทาสชายหญิงภรรยาสามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากัน โดยความผาสุก ปราศจากโรคภัยทั้งปวงจะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

